



Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử và vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

### Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (tháng 7/1975)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX được tiến hành từ ngày 3 đến ngày 8/7/1975 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu. Đại hội đã kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII; quyết định phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo với phương hướng hành động là "Tủi đất và sức lao động đi ra, tủi lúa và lợn đi lên" và tập trung giải quyết thắng lợi 4 hướng cơ bản: (1) Tiếp tục đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cây trồng và gia súc lên một bước mới, trọng tâm là lúa. (2) Ra sức mở rộng diện tích canh tác và diện tích gieo trồng, tăng cường quản lý và bồi dưỡng đất. (3) Tích cực thực hiện một bước việc phân công lại lao động xã hội, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thủ công nghiệp, phấn đấu tăng năng suất lao động, đẩy mạnh cuộc vận động chuyển dân đi xây dựng vùng kinh tế mới. (4) Tích cực thực hiện cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, phấn đấu hạ thấp tỷ lệ tăng dân số. Đại hội cũng đã vạch ra phương hướng hành động của Đảng bộ trong kế hoạch 5 năm lần thứ 2 (1976 - 1980) - kế hoạch dài hạn đầu tiên của thời kỳ mới. Nghị quyết Đại hội phân tích ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tình quyết tâm từng bước thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Xây dựng Thái Bình thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 30 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 9 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Triu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

(còn nữa)



Cửa hàng nông cụ điện máy huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình chuyển hàng xuống các hợp tác xã nông nghiệp (quý I/1977). Ảnh TTXVN

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử và vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân 5 năm (2016 - 2020) đạt 10,92%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52,4 triệu đồng, gấp 1,86 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,35%. Đảng bộ đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã, cấp huyện và đạt kết quả bước đầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Để tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá phát triển là: Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, nhất là dự án có kỹ thuật, công nghệ cao và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường; tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát huy lợi thế của vị trí trung tâm để đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Tận dụng thế mạnh là huyện có nhiều cụm công nghiệp (CCN)

## ĐÔNG HƯNG Tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới



Thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Đông Hưng ngày càng phát triển.

nhất tỉnh, Đông Hưng tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư lắp đặt 9 CCN đã được quy hoạch. Trong đó, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần C.F Toàn cầu Thái Bình (CCN Đông Hưng) cho biết: Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty đã đầu tư hệ thống máy móc tự động hiện đại, giảm được 50 - 70% lao động tay chân. Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa năng suất lao động, Công ty sẽ tiếp tục đổi mới thiết bị, áp dụng công nghệ tiên tiến vào tất cả các khâu sản xuất.

Đã đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp bình quân 5 năm 2020 ước đạt 14,38%/năm, Đông Hưng đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phân khu CCN Phong Châu, mở rộng CCN Đông Phong; phát triển các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các làng nghề và khu vực nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng các làng nghề truyền thống như sản xuất bánh dày, dưa, dưa, chế biến gỗ... Tiếp giáp với các huyện, thành phố của tỉnh, có nhiều tuyến giao thông quan trọng chạy qua, Đông Hưng xác định thời gian tới sẽ tập trung khai thác hiệu quả lợi thế này để xây dựng thị trấn Đông Hưng thành đô thị loại IV, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển thương mại, dịch vụ. Vì vậy, huyện đã lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đông Hưng, quy hoạch các khu dân cư, trọng tâm

thương mại, dịch vụ, siêu thị, cửa hàng tiện ích; quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ tại các xã vùng phụ cận, khu vực tuyến tránh quốc lộ 10; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, xây dựng các chợ đầu mối, chợ nông thôn, xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm - phân phối. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực, đa dạng các hình thức đầu tư, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Bên cạnh đó, Đông Hưng tiếp tục xác định phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, hiệu quả theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng và bền vững là yếu tố bảo đảm thu nhập chủ yếu của người nông dân, bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ và hướng đến sản xuất

hàng hóa. Đến nay, huyện đã xây dựng và duy trì sản xuất hiệu quả 31 cánh đồng lớn, 6 cánh đồng 4 vụ/năm; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung, vùng sản xuất sản phẩm đặc thù như: cây cảnh ở các xã Hồng Việt, Minh Tân, Phú Lương, hồng xiêm ở Lô Giang, mít dai vàng ở Hà Giang...; 67 trang trại và hàng nghìn gia trại có thu nhập hàng trăm đến hàng tỷ đồng/năm. Huyện đang chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tích tụ đất đai, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi theo hướng phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết, xây dựng một số trang trại quy mô lớn. Trên địa bàn huyện đã có những mô hình tích tụ đất đai phát triển chăn nuôi hiệu quả. Anh Phạm Xuân Khánh, xã Trọng Xuân (Đông Hưng) cho biết: Từ năm 2016, tôi mạnh dạn tích tụ 8ha đất cấy lúa kém hiệu quả và bãi rác thải của xã đầu tư xây dựng chuồng trại, trồng cỏ nuôi trên 150 con trâu, bò, dê, ngựa. Tôi đã sử dụng đệm lót sinh học trong chuồng nuôi để giảm ô nhiễm môi trường. Mỗi năm trang trại cho thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng. Hiện tôi đang xây dựng hệ thống chuồng trại hiện đại để mở rộng mô hình chăn nuôi. Phát huy truyền thống cách mạng về vang của quê hương anh hùng, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Hưng tiếp tục đoàn kết, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

HIẾU NGHĨA

## NGÀNH DU LỊCH Khó khăn khi khởi động lại

Đến thời điểm hiện nay, dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát trên địa bàn cả nước. Ngành du lịch đã nhanh chóng xây dựng kịch bản tái khởi động nhằm thu hút khách, từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp lữ hành cũng như những lao động trong ngành du lịch vẫn còn dè dặt, lo ngại bởi thời điểm này đã bước qua "giai đoạn vàng" của du lịch năm nay.

Hiện nay, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trung Khanh nhận định: Trước đây chúng ta hướng đến khách du lịch nội địa, "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam", bây giờ có thêm người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Như các chuyên gia nước ngoài sắp đến Việt Nam, họ sẽ trở thành "khách du lịch nội địa" của mình. Còn theo ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch, chương trình kích cầu lần 2 sẽ khó tạo được hiệu ứng mạnh, bùng nổ như hồi tháng 6 vừa qua. Bởi hiện tại đã qua mùa hè, mùa cao điểm du lịch.

Cùng chung nhận định về vấn đề này, ông Vũ Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Bình cho biết, có lẽ phải sang năm 2021 hoạt động du lịch mới có thể dần ổn định trở lại. Thời điểm này, các doanh nghiệp lữ hành dù nỗ lực hướng hoạt động nhưng đều xác định sẽ còn rất nhiều khó khăn. Trong đó, bên cạnh việc chúng ta đã bỏ lỡ "giai đoạn vàng" của du lịch trong năm nay do dịch Covid-19 bùng phát cuối tháng 7 và tháng 8 thì khó khăn lớn nhất là chưa có sự đồng bộ, nhất quán trong việc khởi động lại hoạt động du lịch ở

những tỉnh, thành phố. Nhìn chung, mới chỉ có một vài địa phương trọng điểm về du lịch như Quảng Ninh, Bình Định, Quảng Nam, Phú Yên... bắt đầu "mở cửa" chào đón du khách trong "tình hình mới". Trong khi đó, khi một tour du lịch diễn ra cần có sự kết nối, phối hợp giữa nhiều điểm đến ở nhiều địa phương khác nhau vì nếu hoạt động du lịch chỉ diễn ra ở một điểm đến thì du khách sẽ không cần tới sự trợ giúp của doanh nghiệp lữ hành. Chính bởi vậy, trong thời điểm này, dù có đoàn khách đặt tour thì chính doanh nghiệp lữ hành cũng phải cân nhắc vì biết đâu một trong những điểm đến chưa sẵn sàng cho hoạt động du lịch.

Khó khăn lớn tiếp theo mà các doanh nghiệp lữ hành gặp phải là khó khăn về vốn. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, doanh nghiệp ngành du lịch đang rất khó khăn. 95% doanh nghiệp lữ hành dừng hoạt động, 10% xin thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch. Trước tình hình này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất hàng loạt giải pháp, trong đó có nhóm giải pháp về tài khóa, tiền tệ. Cụ thể, kiến

nghị Chính phủ xem xét và có chính sách lùi thời gian trả lãi vay ngân hàng áp dụng đến tháng 12/2021. Tại Thái Bình, theo chia sẻ từ ông Vũ Mạnh Thắng, hầu hết doanh nghiệp lữ hành hiện nay đều chưa nhận được những khoản hoàn "tiền cọc" từ các đối tác trong thời điểm khách hủy tour vào cuối tháng 7, tháng 8 vừa qua, dù biết rằng sẽ chỉ được thanh toán một phần từ những khoản "tiền cọc" đó. Tuy nhiên, đó đã là may mắn vì nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch không đồng ý với việc hoàn "tiền cọc" mà chỉ đồng ý việc lùi thời gian sử dụng dịch vụ du lịch của khách hàng cho tới tháng 11, 12 năm nay. Trong thời điểm khó khăn chung do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đây quả thực là bài toán khó cho doanh nghiệp lữ hành. Cũng theo ông Thắng, hầu hết doanh nghiệp và người lao động trong ngành chưa tiếp cận được gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, đồng thời việc vay tín chấp còn nhiều khó khăn. Do không có tài sản thế chấp nên nhiều doanh nghiệp rất khó tiếp cận gói vay ưu đãi của ngân hàng. Ngoài ra, du lịch cũng được đánh giá là nhóm ngành rủi ro cao, không có khả năng trả nợ do khách đi du lịch chưa nhiều nhưng doanh nghiệp vẫn phải chi trả các chi phí duy trì hoạt động... Chị Phan Thị Thuương, hiện đang làm việc tại một khu nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện Tiên Hải chia sẻ, nếu như khoảng thời gian tháng 6, tháng 7, trước khi đợt dịch Covid-19 thứ 2 bùng phát, khi muốn đặt phòng vào dịp cuối tuần, nhiều thời điểm khách phải liên hệ từ trước đó tới cả tháng trời. Nhưng hiện nay, phải đợi tới thứ năm, thứ sáu mới biết có khách đặt phòng vào cuối tuần hay không. Lượng khách ít, doanh thu sụt giảm, những lao động trong ngành dịch vụ du lịch như chị Thuương dù mới trở lại công việc sau thời gian tạm nghỉ bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng đã sẵn sàng cho nghỉ việc luân phiên để có thể duy trì được mức lương tối thiểu.



Ảnh minh họa

## TUỔI TRẺ TIÊN HẢI Chung tay vì cộng đồng



Huyện đoàn Tiên Hải tặng khẩu trang y tế cho các đơn vị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên huyện Tiên Hải đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Có 164 hộ dân tại khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam phải cách ly do liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân số 714), xã Tây Ninh đã huy động các tình nguyện viên vào cuộc phòng, chống dịch Covid-19, trong đó đoàn thanh niên đã tham gia hiệu quả vào nhiều hoạt động, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương.



Thanh niên tình nguyện Huyện đoàn Tiên Hải hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách cho các em học sinh để phòng, chống dịch Covid-19.

Anh Tô Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Đoàn Thanh niên xã đã kịp thời điều chỉnh phương thức tổ chức và quy mô các hoạt động, tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch; tổ chức ra quân tuyên truyền, phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, từ đó giúp đoàn viên, thanh niên và nhân dân hiểu đúng, không hoang mang hoặc chủ quan trong phòng, chống dịch; đồng thời, tổ chức cho đoàn viên tham gia trực tại 3 chốt kiểm soát dịch, cung ứng thực phẩm cho các hộ dân phải cách ly... Tại xã Phương Công, anh Tạ Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết, thời gian qua, ngoài tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn Thanh

niên xã đã đổi 500 chiếc khẩu trang và 200 chiếc túi xách thanh thiện với môi trường lấy rác thải nhựa cho nhân dân. Chương trình vừa khuyến khích người dân thu gom rác thải nhựa, bảo vệ môi trường vừa góp phần giúp người dân có khẩu trang để bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch Covid-19. Theo anh Trần Văn Linh, Bí thư Huyện đoàn Tiên Hải, phong trào chung tay vì cộng đồng thời gian qua được triển khai rộng khắp. Huyện đoàn đã bám sát hướng dẫn của Tỉnh đoàn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện để xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tích cực. Các cấp bộ đoàn trong huyện đã tổ chức thực hiện 34 công trình và 75 phần việc thanh

niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức khám, tu vấn sức khỏe, tặng quà cho 120 đối tượng chính sách xã Đông Trà; huy động đoàn viên, thanh niên tổ chức văn, nghệ thuật, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhỏ, thôn Quý Đức, xã Đông Xuyên trị giá 10 triệu đồng; tặng trên 400 suất quà cho gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Hướng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn Thanh niên huyện Tiên Hải thành lập 4 đội thanh niên tình nguyện tiếp sức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tổ chức cấp khẩu trang, nước

sát khuẩn, thông tin kỳ thi, nước uống miễn phí cho các em học sinh và người nhà. Góp phần phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên huyện phối hợp Trung tâm huyện thông tin VNPT huyện tổ chức đối thoại trực tuyến tới các xã, thị trấn và khu cách ly tập trung của huyện chủ đề: "Dịch bệnh Covid-19 - hiểu đúng, hành động đúng" với sự tham gia của trên 1.580 người. Chương trình đã cung cấp các thông tin về dịch bệnh, cách phòng tránh; định hướng tuyên truyền, các hình thức xử lý người thông tin sai sự thật, có tình hình cách ly và không khai báo y tế; phát động nhân tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, đã huy động các nguồn lực tặng 24.250 chiếc khẩu trang, 1.260 chai dung dịch sát khuẩn tay, vitamin tăng cường sức đề kháng. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện huy động đoàn viên, thanh niên phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại 5 điểm chợ, trường học, khu dân cư. In và cấp 256 băng rôn tuyên truyền trực quan cho các xã, thị trấn treo tại nơi đông người qua lại, cấp 13.212 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân. Đoàn thanh niên các xã, thị trấn đã tuyên truyền, vận động và hỗ trợ trên 32.500 lượt người khai báo y tế. Ngoài các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, Huyện đoàn Tiên Hải còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức thành công chương trình thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo năm 2020, thu được 252 đơn vị máu; phối hợp Công ty TNHH Mediatec tổ chức khám tầm soát ung thư gan miễn phí cho 450 đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh được chú trọng. Toàn huyện đã phát động trồng và chăm sóc 13.200 cây xanh các loại. Bên cạnh đó, các phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp luôn được các cơ sở đoàn triển khai sáng tạo, hiệu quả.

MẠNH THẮNG